

กฎหมายฟื้นฟูธรรมชาติขณะการลงคะแนนเสียงในสภายุโรป

หลังจากผ่านการคัดค้านจากกลุ่มฝ่ายขวา ร่างกฎหมายฟื้นฟูธรรมชาติฉบับซึ่งประนีประนอมมากขึ้น ได้รับชัยชนะในสภายุโรป ด้วยคะแนนเสียงฉิวเฉียด 336 เสียงเห็นชอบ และ 300 เสียงไม่เห็นชอบ โดยหลังจากนี้ ร่างกฎหมายจะถูกนำไปเจรจากับคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป โดยกลุ่มฝ่ายขวา EPP คัดค้านกฎหมายดังกล่าวโดยให้ความเห็นว่าร่างกฎหมายจะกระทบต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร ในขณะที่กลุ่มฝ่ายขวาก็สามกลุ่มเห็นด้วยกับหลักการแต่ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าว จึงเสนอว่าควรมีการเสนอร่างกฎหมายใหม่ ในท้ายที่สุด ด้วยความพยายามของพรรค Renew Europe ในการเสนอแก้ไขร่างกฎหมาย จึงสามารถร่างกฎหมายผ่านในสภาได้

สภายุโรปไฟเขียวรับรอง European Chips Act

กฎหมายชิปขณะการลงคะแนนเสียงภายในสภายุโรปอย่างท่วมท้น (11 กรกฎาคม) ร่างกฎหมายมีลักษณะคล้ายกับกฎหมายชิปของสหรัฐฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งของสหภาพยุโรปในการผลิตชิปทั่วโลกเป็นสองเท่าจากเดิม คือ จาก 9% สู่ 20% ภายในปี 2030 กฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพิ่มขีดความสามารถของสหภาพยุโรปในด้านการวิจัยและพัฒนาชิป ผ่านการลงทุนสาธารณะกว่า 3.3 พันล้านยูโร 2. เพิ่มการลงทุนตลอดห่วงโซ่มูลค่าของชิป โดยการผ่อนคลายนโยบาย 3. ปรับเปลี่ยนตลาดภายในสหภาพยุโรปเพื่อรองรับสถานการณ์การเมืองโลก โดยหลังจากคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอถึงกฎหมายชิปในเดือนกุมภาพันธ์ มีการประกาศลงทุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนมูลค่ากว่า 1 พันล้านยูโร และยังมีอีก 68 โครงการ มูลค่ากว่า 2.2 หมื่นล้านยูโรถูกจัดอยู่ใน Important Projects of Common European Interest (IPCEI) ร่างกฎหมายจะผ่านคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปต่อไปโดยคาดการณ์ว่าจะผ่านไปได้ด้วยดี ประเทศสมาชิกคาดหวังว่ากฎหมายจะบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบก่อนฤดูใบไม้ร่วง

สภายุโรปคัดค้านร่างในการเปลี่ยนข้อเสนอ SIOFA ให้เป็นกฎหมายของสหภาพยุโรป

สภายุโรปคัดค้านร่างในการเปลี่ยนข้อเสนอของ SIOFA ให้เป็นกฎหมายของสหภาพยุโรป ด้วยเหตุผลทางเทคนิค โดยสมาชิกสภายุโรปคัดค้านการใช้ dynamics reference ของคณะกรรมการฯ Pimenta Lopes (EP Rapporteur) ให้ความเห็นว่า dynamics reference ขัดแย้งกับสนธิสัญญาแห่งสหภาพยุโรป เนื่องจาก dynamics reference จะแปลงข้อเสนอให้อยู่ในภาษาของ SIOFA ซึ่งก็คือภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ ในขณะที่ภาษาทางการของสหภาพยุโรปมี 24 ภาษา โดยสหภาพยุโรป กำหนดให้ต้องแปลข้อผูกพันทางกฎหมายเป็น 24 ภาษา เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อบังคับในภาษาของตนเอง สภายุโรปมีความเห็นว่าควรให้คณะกรรมการฯ เสนอร่างกฎหมายใหม่ที่ไม่ใช้ dynamics reference แต่ด้วยการเลือกตั้งยุโรปที่กำลังจะจัดขึ้น ทำให้ร่างกฎหมายใหม่จากคณะกรรมการฯ ไม่สามารถผ่านการเห็นชอบก่อนปี 2025